

tuy nhiên trong một vài trường hợp đặc biệt cần có sự khuyến khích chiếu cố, địa phương sẽ cần nhắc để có thể đề nghị chăm chú.

Chỉ thị này mới chỉ nêu lên một số vấn đề chính về chủ trương giải quyết các nông trường địa phương.

Bộ Tài chính, Bộ Nông trường và Ngân hàng trung ương sẽ cùng với các địa phương bàn bạc cụ thể việc thi hành chỉ thị này.

Hà nội, ngày 30 tháng 5 năm 1962

K.T Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

PHẠM HÙNG

CHỈ THỊ số 59-TTg ngày 31-5-1962 về việc tăng cường sự chỉ đạo thực hiện kế hoạch khai thác và cung cấp các loại gỗ công nghiệp và các lâm sản khác.

Kế hoạch khai thác và cung cấp các loại gỗ công nghiệp và lâm sản khác là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ kế hoạch kinh tế quốc dân.

Do sự cố gắng của các ngành, các cấp, việc thực hiện kế hoạch khai thác và cung cấp gỗ nói chung trong 4 tháng đầu năm 1962 đã bước đầu có chuyển biến tốt. Tuy nhiên việc khai thác và cung cấp các loại gỗ công nghiệp và các lâm sản khác (gỗ vò, gỗ lạng, gỗ ván sàn, gỗ mỏ, gỗ bở dề, gỗ đóng thuyền, tre, nứa, giấy, lá cọ, củi v.v...) trong thời gian qua đạt kế hoạch còn thấp, đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của một số ngành công nghiệp, đồng thời không bảo đảm đủ cho nhu cầu của thành thị và nông thôn.

Nguyên nhân của tình hình này là do Tổng cục Lâm nghiệp và nhiều địa phương chưa quán triệt đầy đủ tinh thần toàn diện của các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, trong thời gian qua tuy đã chú ý đến việc đẩy mạnh khai thác gỗ nói chung nhưng chưa thật quan tâm đúng mức đến việc bảo đảm hoàn thành kế hoạch khai thác và cung cấp các loại gỗ công nghiệp và các loại lâm sản khác.

Để khắc phục những thiếu sót nói trên, tạo điều kiện cho kế hoạch Nhà nước năm 1962 tiến hành được thuận lợi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Tổng cục, các Ủy ban hành chính khu, tỉnh cần tiến hành kiểm điểm việc chấp hành chỉ thị số 18-TTg ngày 16-2-1962, có biện pháp tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch khai thác và cung cấp các loại gỗ công nghiệp và các lâm sản khác đáp ứng kịp nhu cầu quý 2 và toàn năm 1962, trước mắt cần chú trọng giải quyết gấp các vấn đề sau đây:

1. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã được Hội đồng Chính phủ thông qua, tranh thủ

hoàn thành việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa trung ương và địa phương về các loại gỗ công nghiệp cũng như các loại lâm sản khác.

2. Các Ủy ban hành chính khu, tỉnh cần giao chỉ tiêu cụ thể cho từng huyện, xã và thường xuyên tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc hoàn thành vượt mức kế hoạch các loại lâm sản theo đúng hợp đồng đã ký kết cả về số lượng, chất lượng, thời gian.

a) Về nứa giấy, các tỉnh Thái nguyên, Tuyên quang, Yên Bái, Lào Kay, Hà Giang, Phú Thọ cần tích cực đẩy mạnh việc khai thác bảo đảm cung cấp đủ nguyên liệu cho nhu cầu sản xuất của các nhà máy giấy Việt Trì, Hoàng Văn Thụ, đồng thời tăng thêm lực lượng nứa dự trữ bù kịp số tồn kho bị thiếu hụt hiện nay.

Bộ Công nghiệp nhẹ cần đẩy mạnh việc sử dụng bã mía và nghiên cứu dùng các nguyên liệu khác cho việc sản xuất giấy.

Để đáp ứng cho nhu cầu lâu dài đi đôi với kế hoạch khai thác, Tổng cục Lâm nghiệp cần phối hợp với các địa phương có kế hoạch tu bổ, tái sinh và bảo vệ rừng nứa cho chu đáo.

b) Về gỗ lò phục vụ cho khu mỏ Hồng Quảng, Bộ Công nghiệp nặng cần phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp có kế hoạch cung cấp kịp thời cho nhu cầu sản xuất của mỏ. Để bảo đảm việc tái sinh và bảo vệ rừng ở khu mỏ, cần đẩy mạnh việc khai thác gỗ lò ở các nơi khác có điều kiện và tổ chức chuyển vận kịp thời về cho mỏ, hết sức tránh việc tập trung khai thác quá nhiều ở khu mỏ.

c) Về các loại gỗ công nghiệp khác, Tổng cục Lâm nghiệp cố gắng bảo đảm mức cung cấp cho đủ yêu cầu và khả năng sản xuất của các nhà máy: cả về số lượng, chất lượng, quy cách.

Về việc phân bổ cảnh ngọn cho các nhà máy xẻ gỗ thuộc các Bộ, Tổng cục Lâm nghiệp cần phối hợp với các Bộ Công nghiệp nhẹ, Kiến trúc, Giao thông, nghiên cứu quy định tỷ lệ thích hợp cho từng nhà máy tránh việc điều động cảnh ngọn qua lại nhiều lần giữa các nhà máy gây ra lãng phí.

Ngoài ra các Bộ, các ngành có sử dụng gỗ cần tiến hành kiểm điểm và có biện pháp tích cực đẩy mạnh việc thực hiện nghị định 10-CP của Chính phủ đã ban hành.

3. Tích cực đẩy mạnh khâu vận chuyển gỗ bằng đường thủy, tranh thủ việc vận chuyển gỗ bằng bè mảng từ Thanh-hóa trở ra, tiếp tục việc điều động gỗ từ khu 4 ra, giải phóng nhanh số gỗ còn ứ đọng ở các cửa rừng và bến, bãi. Chú ý đẩy mạnh việc khai thác và cung cấp các phụ liệu để kịp tận dụng được lực lượng bè mảng cho việc vận chuyển gỗ.

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cùng với Tổng cục Lâm nghiệp và Bộ Giao thông cần tính toán kỹ nhu cầu phương tiện ở to cần thiết cho việc vận chuyển gỗ, để có kế hoạch sử dụng hợp lý khối lượng phôi, Bộ Giao thông tiếp tục điều động số xe chủ lực của các ngành để tận dụng mọi khả năng phương tiện thừa vào việc vận chuyển gỗ. Bộ Giao

thông và Tổng cục Lâm nghiệp cần hoàn thành gấp việc nghiên cứu kiện toàn và tăng cường tổ chức sửa chữa ô tô cho ngành Lâm nghiệp.

4. Bộ Lao động cùng Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với các địa phương tiếp tục huy động đủ số nhân lực cần thiết cho các lâm trường. Các Bộ Tài chính, Nội thương và Tổng cục Lương thực cần giúp đỡ Tổng cục Lâm nghiệp giải quyết các khó khăn hiện nay về lương thực, vốn và trang bị cần thiết cho những nhân công lâm nghiệp mới tuyển dụng ở các lâm trường.

5. Để đẩy mạnh các mặt công tác bảo đảm hoàn thành vượt mức và toàn diện kế hoạch 6 tháng và toàn năm về các loại gỗ công nghiệp và lâm sản khác, ngoài những vấn đề nói trên, cần ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua hợp lý hóa sản xuất cải tiến kỹ thuật trong ngành Lâm nghiệp, đồng thời các Bộ, các ngành, các địa phương cần có biện pháp tích cực khắc phục những thiếu sót về mặt lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian vừa qua, tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo kiểm tra đôn đốc, phát huy tinh thần hợp tác, tương trợ và có kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, tập trung lực lượng giải quyết những khâu yếu nhất, thực hiện sự cân đối toàn diện giữa các khâu khai thác, vận chuyển, cung cấp, v.v...

Hà-nội, ngày 31 tháng 5 năm 1962

K. T. Thủ tướng Chính phủ

Phò Thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

LIÊN BỘ

Y TẾ — NỘI VỤ

THÔNG TƯ số 10-TT/LB ngày 7-5-1962
về việc quy định bổ sung bảng tiêu chuẩn xếp hạng thương tật cho thương binh và dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật.

Kính gửi : Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh,
Các Khu, Sở, Ty Y tế,
Các Hội đồng giám định y khoa
và Hội đồng xếp hạng thương tật.

Hai nghị định số 18/NĐ và 19/NĐ ngày 17-11-1954 của Liên bộ Thương binh — Y tế — Quốc phòng — Tài chính đã quy định bảng tiêu chuẩn xếp hạng thương tật cho thương binh và dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật.

Từ đó đến nay, các Hội đồng xếp hạng thương tật thuộc các cơ quan Y tế và Quân y đã vận dụng có kết quả bảng tiêu chuẩn đó để khám xét cho

anh em thương binh và dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật, góp phần thực hiện tốt chính sách.

Tuy nhiên, qua việc theo dõi công tác khám xét thương tật, Liên Bộ nhận thấy bảng tiêu chuẩn xếp hạng thương tật trước đây còn thiếu cụ thể, nên việc vận dụng xếp hạng gặp khó khăn, nhiều trường hợp xếp hạng không được thống nhất giữa các Hội đồng.

Vi vậy, dựa trên bảng tiêu chuẩn cũ, kết hợp với những kinh nghiệm khám xét thương tật trong mấy năm qua; sau khi có sự thỏa thuận của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính, Liên Bộ quy định bổ sung bảng xếp hạng thương tật (đính kèm theo) để giúp các Hội đồng giám định y khoa, Hội đồng xếp hạng thương tật vận dụng tiêu chuẩn được dễ dàng và chính xác trong việc khám xét thương tật từ nay về sau.

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

Khám xét thương tật là một công tác lớn trong toàn bộ chính sách thương binh, có tác dụng quyết định việc thi hành đúng mức nhiều điều khoản ưu đãi về vật chất và tinh thần đối với anh em. Đề nghị các Ủy ban hành chính, các Khu, Sở, Ty Y tế và các Hội đồng chú ý mấy điểm dưới đây :

— Hội đồng khi khám xét, xếp hạng thương tật phải đảm bảo nguyên tắc làm việc dân chủ và tập thể.

— Kết hợp chặt chẽ việc khám xét thương tật với công tác chính trị, tư tưởng, làm cho anh em thương binh và dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật thông suốt và tin tưởng vào việc khám xét của Hội đồng.

— Vận dụng đúng đắn bảng tiêu chuẩn mới bổ sung: nếu là vết thương nhẹ, làm giảm rất ít sức lao động, thì không xếp hạng một cách cưỡng ép; nếu là vết thương phức tạp, thuộc chuyên khoa thì nhất thiết phải được chuyên khoa xác minh cụ thể rồi mới xếp hạng; đối với những vết thương không ghi trong bảng tiêu chuẩn thì phải căn cứ vào ảnh hưởng cụ thể đến khả năng hoạt động của cơ quan, đối chiếu với tiêu chuẩn, mà xếp hạng hay không xếp hạng cho chính xác.

— Khi xếp hạng thương tật, cần đối chiếu với bảng tỷ lệ thương tật về tai nạn lao động đối với công nhân viên chức (sẽ ban hành) để quyết định xếp hạng được chính xác.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Trong khi thi hành, nếu có gặp trở ngại khó khăn gì các Hội đồng xếp hạng thương tật, Hội đồng giám định y khoa sẽ phản ảnh kịp thời cho Liên bộ.

Hà nội, ngày 7 tháng 5 năm 1962

K.T. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Y tế

Thứ trưởng

TÓ QUANG ĐẬU B.S. PHẠM NGỌC THẠCH